

Số: 350/BC-UBND

Quảng Phú, ngày 27 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### **Kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

Năm 2023, với việc đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới mà quyết tâm là hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thì accs phong trào thi đua yêu nước khác được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng uỷ, sự tích cực phối hợp của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn đã được những kết quả đáng khích lệ. UBND xã xin báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

#### **I. Kết quả đạt được trong năm 2023**

##### **1. Phong trào xây dựng nông thôn mới**

Xác định việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn; Trong năm BCD xã đã tổ chức nhiều phiên họp để rà soát phân công trách nhiệm cho từng thành viên chú trọng từng công việc, kinh phí, thời gian hoàn thành và BQL cũng đã tích cực chủ động tham mưu cho BCD và tổ chức thực hiện đến 30/10/2023 đã hoàn thành các tiêu chí và hồ sơ, thủ tục trình cấp trên xem xét. Qua đó, UBMTTQVN xã cũng đã tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân với 2821 hộ, số hộ hài lòng 2818 hộ (đạt tỷ lệ 99,89%), số hộ không hài lòng 03 hộ (chiếm tỷ lệ 0,11%) theo báo cáo số 12/BC-MTTQ-BTT ngày 27/11/2023 của Ban Thường trực MTTQVN xã. Một số nét nổi bật trong phong trào này đó là:

- Lĩnh vực kinh tế: tiếp tục có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng “*Thương mại dịch vụ- Nông Nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp*”; thu

nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 52,48 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ của huyện và UBND xã hai thôn Xuân Tuy, Bắc Vọng Đông đã huy động sự đóng góp của người dân hơn 2 tỷ đồng để bê tông hoá giao thông trục chính và tu sửa nhà văn hoá thôn. Góp phần nâng tỷ lệ đường liên thôn, liên xóm được cứng hoá 47,67/47,67km đạt 100%, trong đó có 39,47 km đã được bê tông, có 8,2km được cứng hoá bằng cấp phối đá dăm và nhựa đường đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa. HTX mây tre đan vừa mở rộng sản xuất vừa phục vụ tham quan du lịch, hiện nay HTX vẫn duy trì được sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao. Sản phẩm lạc rang tổi ớt của HTX nông sản Quảng Phú được UBND huyện công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

- Lĩnh vực VHXH- chuyển đổi số: Đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành theo tiêu chí NTM nâng cao về cài đặt địa chỉ số cho tất cả các hộ gia

đình đạt 100%; Tỷ lệ người dân có sổ SKĐT 79,29%; tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa 69,56%; tỷ lệ người dân được quản lý sức khoẻ 96%; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 96%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo chung đạt 82,25%, có văn bằng chứng chỉ 44,76%. Tỷ lệ nghèo đa chiều <3%.

## **2. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa**

Các cơ quan đơn vị, các thôn đã làm tốt công tác trang trí trang hoàng chào mừng các ngày Lễ, Tết trong năm 2023.

Các hoạt động VHVN-TDĐT từ xã đến thôn tiếp tục được đẩy mạnh thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, đến nay có 9 bộ dụng cụ TDĐT ngoài trời cho 8 thôn và 1 bộ tại nhà văn hoá xã phục vụ cho nhu cầu của nhân dân; Các sân bóng đá, bóng chuyền cũng được nhân dân các thôn xây dựng ngày càng nhiều, riêng trong năm 2023 đã nâng cấp, sửa chữa và làm mới 6 sân bóng đá mini (Phú Lễ, Bao La – Đức Nhuận, Bắc Vọng Đông, Nam Phù – Nho Lâm, Hạ Lang, Xuân Tuý), 5 sân bóng chuyền (Phú Lễ, Hạ Lang, Bao La – Đức Nhuận, Nam Phù – Nho Lâm, UBND xã)

Chất lượng gia đình văn hoá, thôn văn hoá có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều thôn nhiều năm liền được công nhận thôn văn hoá. Năm 2023, tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hoá đạt trên 96%, UBND xã xét tặng giấy khen tỷ lệ 15% hộ gia đình có thành tích 3 năm liền được công nhận gia đình văn hoá, có 10/10 thôn được UBND huyện công nhận thôn văn hoá và tặng khen thôn Xuân Tuý và Phú Lễ đã có thành tích 5 năm liền đạt thôn văn hoá.

## **3. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài gắn với phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030**

- Tổng số Chi hội 16, trong đó có 10 Chi hội thôn, 5 chi hội trường học, 1 chi hội cơ quan xã Quảng Phú; có 14 Ban Khuyến học dòng họ trên địa bàn xã. Về số lượng hội viên có 2.340 hội viên, đạt tỷ lệ 75%.

- Kết quả đăng ký xây dựng các mô hình học tập theo Chương trình 387/QĐ-TTg và Chương trình 677/QĐ-TTg đến nay như sau:

- + Công dân học tập: Số công dân đăng ký 9.097/13.320 dân số; đạt tỷ 68,3%;
- + Gia đình học tập: Số gia đình đăng ký 2.830/3082 với tỷ lệ 91,8%;
- + Dòng họ học tập: Số dòng họ đăng ký 58/76 họ, phái với tỷ lệ 76,3%.
- + Cộng đồng học tập cấp thôn/tổ dân phố: Số thôn đăng ký 10/10 với tỷ lệ: 100%;
- + Đơn vị học tập ở cơ sở thuộc xã quản lý: Số đơn vị đăng ký 5/5 với tỷ lệ 100%.

- Công tác huy động quỹ:

+ Quỹ khuyến học xã: Sau khi chi phát thưởng, Chi bù kinh phí Đại hội ngoài phần UBND xã hỗ trợ 05 triệu cho Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028, hiện quỹ hội xã còn trên 30 triệu đồng.

+ Quỹ các Chi hội hiện nay còn 174.680.000đ;

+ Quỹ các Ban Khuyến học hiện nay 194.200.000đ;

#### **4. Công tác giảm nghèo bền vững và phong trào dòng họ, thôn không có hộ nghèo**

Công tác huy động và tiếp nhận các nguồn hỗ trợ từ cấp trên được UBND xã, UBMTTQVN và các đoàn thể thực hiện tốt, cụ thể như sau:

-UBND xã thông qua chương trình của tổ chức CRS đã hỗ trợ sửa chữa cho 04 hộ nghèo và cận nghèo với trị giá 20 triệu đồng/nhà.

-UBMTTQVN xã: Hỗ trợ 03 hộ cận nghèo sửa chữa nhà ở mỗi hộ 02 triệu đồng và tặng quà 81 suất quà cho hộ nghèo dịp ngày hội đại đoàn kết với trị giá 250.000/xuất.

-Hội LHPN xã: Hỗ trợ sinh kế cho gồm xây dựng 2 chuồng gà và 100 gà giống trị giá 45 triệu đồng. Tiếp nhận để sửa chữa nhà cho hộ bà Lê Thị Hồng Yến thôn Hạ Lang - hộ nghèo, từ hội LHPN tỉnh hỗ trợ 50 triệu, nhà hộ bà Nguyễn Thị Châu hộ cận nghèo - Bao La Đức Nhuận, hội LHPN huyện hỗ trợ 40 triệu.

-Hội Nông dân xã: Hỗ trợ 70 gà giống trị giá 1,75 triệu đồng.

-Đoàn thanh niên CSHCM xã: tiếp nhận hỗ trợ từ chi đoàn Công an tỉnh hỗ trợ sửa chữa 03 nhà hộ nghèo với 70 triệu đồng và Huyện đoàn hỗ trợ 01 nhà hộ nghèo 20 triệu đồng.

Ngoài ra còn có các nhà hảo tâm, thiện nguyện đã hỗ trợ 50 đôi dép, 50 bộ sách giáo khoa khối tiểu học cho trẻ em hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn. Giai đoạn cuối năm 2023 tiếp nhận hơn 250 suất quà từ các nhà thiện nguyện tặng cho hộ nghèo...

BCĐ giảm nghèo xã đã tham mưu cho Đảng ủy tổ chức Lễ phát động các phong trào thi đua yêu nước và phong trào Dòng họ, thôn không có hộ nghèo. Qua quá trình thực hiện có thôn Bác Vọng Đông nắm bắt sâu sát với từng hộ nghèo về hoàn cảnh điều kiện của từng hộ nghèo để tuyên truyền vận động con cháu giúp đỡ, từ đó nhận thức về công tác giảm nghèo ở địa phương được nâng lên cùng chia sẻ, đồng thuận với thôn trong công tác giảm nghèo; Ban điều hành thôn Bao la- Đức Nhuận làm tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo để họ sẻ chia với thôn trong xây dựng NTM kiểu mẫu....Trong BCD xã thì đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc-Chủ tịch Hội LHPN xã nhiệt tình đầy trách nhiệm với hội viên hội phụ nữ, thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo để cuối năm 2023 thoát nghèo, ngoài ra còn vận động mạnh thường quân thăm tặng quà, chia sẻ cho 01 hội viên phụ nữ khác khó khăn về thu nhập. Kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2023:

+ Hộ nghèo: 63 hộ, với 106 khẩu, tỷ lệ 2,06 % (giảm 22 hộ, giảm 0,64%)

+ Hộ cận nghèo: 112 hộ, 282 khẩu, tỷ lệ 3,67% (giảm 21 hộ, giảm 0,63%)

+ Có hai thôn không còn hộ nghèo là thôn BVĐ và thôn Vạn Hạ Lang.

#### **5. Phong trào ngày chủ nhật xanh:**

Xác định xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao thì trước hết cảnh quan môi trường, đường làng ngõ xóm, khuôn viên trụ sở cơ quan, đơn vị, khuôn

viên nhà ở của nhân dân phải luôn xanh-sạch-sáng- đẹp, vì vậy trong năm 2023 BCD phong trào tiếp tục đẩy mạnh phong trào và được cán bộ nhân dân đồng tình ủng hộ, sự vào cuộc tích cực của các hội đoàn thể với các tuyến đường mang tên hội đảm nhận đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Qua 01 năm triển khai đã có 39 đợt ra quân với thu hút hơn 8.693 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia, có các đơn vị thực hiện tốt như thôn Bao La – Đức Nhuận, Bác Vọng Đông, Nghĩa Lộ, các thôn thực hiện khá tốt như Phú Lễ, Bác Vọng Tây, Xuân Tuy... Một số cơ quan, đơn vị đã huy động cán bộ, công nhân viên chức và học sinh tham gia tích cực việc dọn dẹp vệ sinh trước và trong khuôn viên cơ quan vào chiều thứ sáu, thứ bảy như: Cơ quan xã, các trường Trường tiểu học số 1, Trường mầm non Sao Mai 1 và Sao Mai 2, Trường tiểu học số 2 Quảng Phú, Trường THCS Đặng Hữu Phổ, HTX Phú Hoà, HTX mây tre đan Bao La từ đó tạo ra cảnh quan khuôn viên ngày càng xanh, sạch, đẹp.

## **6. Phong trào Hiến máu tình nguyện:**

Với nghĩa cử cao đẹp, giàu lòng nhân ái và đầy trách nhiệm với cộng đồng, Ban chỉ đạo HMTN xã, nhất là các đồng chí Thường trực Hội đã chủ động, tích cực tuyên truyền vận động, tham mưu cho BCD xã xây dựng kế hoạch tổ chức 04 đợt kết quả có 113/125 chỉ tiêu huyện giao đạt 90,4% huyện giao.

Các cơ quan , ban ngành đoàn thể tích cực tham gia và hoàn thành chỉ tiêu BCD giao như: Công đoàn xã, Công an xã, Quân sự, các Đoàn thể xã, HTX Phú Thuận. Các thôn vượt chỉ tiêu 01 người như thôn BVĐ, thôn BL-ĐN, thôn hoàn thành chỉ tiêu thôn Hà Càng..

## **II. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

### **1. Tồn tại, hạn chế:**

- Mặc dù có nhiều cố gắng và hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, trong triển khai tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh, tuy nhiên cảnh quang môi trường đường làng, ngõ xóm một số thôn, khuôn viên cơ quan, đơn vị vẫn chưa sáng, chưa sạch, chưa đẹp. Nhiều tiêu chí cần phải tiếp tục chú trọng để tiếp tục đầu tư, phát triển để giữ vững.

- Công tác trang trí trang hoàng các ngày Lễ, Tết ở một số thôn, cơ quan đơn vị có lúc còn chậm và chưa đảm bảo theo kế hoạch của UBND xã, tỷ lệ nhân dân treo cờ vào các ngày Lễ Tết còn thấp; Việc tham gia các hoạt động VHVN-TDĐT do UBND xã phối hợp các ngành đoàn thể tổ chức có thôn, có chi hội không tham gia.

- Công tác giảm nghèo tuy có nhiều tích cực nhưng vẫn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao so với bình quân chung của huyện.

- Chỉ tiêu tham gia BHXH tự nguyện đạt thấp chỉ có 26/58 người tham gia đạt 44,8% ; Công tác HMTN gặp nhiều khó khăn phải triển khai 04 đợt mới có 113/125 tỷ lệ đạt 90,4%.

## **2. Nguyên nhân**

### **- Về khách quan:**

- Do nguồn kinh phí còn hạn chế, kể cả từ xã đến thôn nên các hoạt động VHVN-TDĐT có phần khó khăn, công tác trang trí trang hoàng các ngày Lễ, Tết có lúc chưa đẹp, chưa rực rỡ xứng tầm là xã Nông thôn mới nâng cao. Các thôn, các đơn vị còn khó khăn trong việc hỗ trợ kinh phí cho tình nguyện viên HMTN...

- Các hộ nghèo khó khăn về thu nhập, chủ yếu rơi vào đối tượng người cao tuổi, người đang hưởng người già cô đơn, gia đình có người khuyết tật, gia đình thiếu sức lao động nên việc giảm nghèo còn khó khăn

### **- Về chủ quan:**

- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân hưởng ứng tham gia các hoạt động phong trào tự nguyện chưa sâu. Vai trò của một số ít Trưởng thôn, của các đồng chí trong BCD phụ trách các thôn có lúc chưa được phát huy nên các chỉ tiêu nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn.

- Có thôn chưa tranh thủ lãnh sự chỉ đạo của chi uỷ, chi bộ, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể trong hoạt động, công tác cũng như tham gia các hoạt động do xã tổ chức nên các chỉ tiêu nhiệm vụ triển khai chưa đồng bộ dẫn đến hiệu quả có thôn chưa cao.

## **III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

Năm 2024 là cuối cùng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo QP-AN nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Vì vậy, cả HTCT từ xã đến thôn, các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan văn hoá, xây dựng thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu là mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm, cần có các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

- Tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự vào cuộc tuyên truyền mạnh mẽ của cả HTCT từ xã đến thôn để huy động nguồn lực, sự chung tay góp sức, đồng lòng của nhân dân trong xây dựng thôn kiểu mẫu, xã Nông thôn mới kiểu mẫu, nhất là tập trung cho phát triển kinh tế tăng thu nhập cho nhân dân; huy động sự đóng góp cùng hỗ trợ của nhà nước để tiếp tục nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông thôn xóm đạt chuẩn theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo phong trào **“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”**, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của các hoạt động VHVN-TDĐT, nâng cao chất lượng gia đình văn hoá, cơ quan đơn vị văn hoá và thôn văn hoá.

- Duy trì và triển khai có hiệu quả phong trào ngày chủ nhật xanh, **“60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”**; **“Nhặt một cọng rác, bạn đã làm cho Huế sạch hơn”**... Mỗi cơ quan, đơn vị, tùy vào điều kiện cụ thể để dành 60 phút vào chiều thứ sáu, thứ bảy ra quân

dọn dẹp khuôn viên đảm bảo xanh-sạch- đẹp. Các thôn duy trì lịch ra quân hàng tháng theo kế hoạch của UBND xã, nhất là tập trung ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường vào các ngày Lễ, Tết trong năm.

- Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030, Hội khuyến học xã tiếp tục tốt công tác khuyến học khuyến tài trao thưởng cho các em đạt thành tích cao trong học tập; các chi hội trong nhà trường, các chi hội thôn, các ban khuyến học dòng họ tiếp tục làm tốt hơn nữa nhất là công tác huy động quỹ kịp thời trao thưởng, tặng quà cho các em, nhất là học sinh nghèo, khó khăn vươn lên trong học tập, không để học sinh bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn.

- Công tác giảm nghèo nói chung ngày càng khó khăn, do các đối tượng hộ nghèo là người già, người khuyết tật đang hưởng chính sách BTXH cần sự hỗ trợ thêm phần thu nhập của các cấp các ngành, của xã hội để họ thoát nghèo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào dòng họ, thôn không có hộ nghèo theo kế hoạch đề ra.

- Làm tốt công tác xã hội hoá để có nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, tình nguyện viên tham gia HMTN góp phần hoàn thành chỉ tiêu huyện giao.

Ngoài các phong trào nêu trên, các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc của ngành công an, phong trào của các hội đoàn thể phát động có ý nghĩa rất lớn trong nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2024. Vì vậy, cần sự nỗ lực triển khai đồng bộ, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cả HTCT và nhân dân sẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và góp phần hoàn thành Nghị quyết lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ xã.

***Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2023- phương hướng nhiệm vụ năm 2024.***

***Nơi nhận:***

- BTV Đảng uỷ- Đề B/c
- TT. HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- MTTQ và các đoàn thể xã;
- Thành viên các BCĐ, Trưởng các thôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Quốc Việt**

